

HUYỆN ỦY ĐAM RÔNG
BAN DÂN VẬN

*

Số 49 -CV/BDVIU

Giới thiệu các điển hình để xây dựng Chuyên
mục "Dân vận khéo" năm 2023

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đam Rông, ngày 16 tháng 11 năm 2022

Kính gửi: Ban Dân Vận Tỉnh ủy.

Thực hiện Công văn số 393-CV/BDVTU, ngày 09/12/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc Giới thiệu các điển hình để xây dựng Chuyên mục "Dân vận khéo" năm 2023.

Trên cơ sở kiểm tra, thẩm định các mô hình "Dân vận khéo" trên địa bàn huyện năm 2022. Ban Dân vận Huyện ủy giới thiệu, đăng ký 06 mô hình, điển hình xây dựng chuyên mục "Dân vận khéo" trên sóng Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng năm 2023 có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" và "Dân vận khéo" trong tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương, cơ quan, đơn vị cụ thể như sau:

1. Mô hình Tổ hợp tác trồng dưa của Hội Nông dân xã Rô Men;
2. Mô hình Hiến máu tình nguyện của Hội Chữ Thập đỏ xã Rô Men.
3. Mô hình Nấu cháo dinh dưỡng cho trẻ em và người già của Chi hội Phụ nữ thôn Liêng Krác II, xã Đạ M'Rông.
4. Mô hình Tổ Phụ nữ gây quỹ hỗ trợ nhau trồng dâu nuôi tằm của Chi hội Phụ nữ thôn Pang Pế Dong, xã Đạ R'sal.
5. Mô hình Tổ hợp tác Trồng dâu nuôi tằm của Chi hội Phụ nữ thôn Liêng Dong, xã Phi Liêng.
6. Mô hình Quỹ Vì học sinh nghèo của Trường Tiểu học Đạ K'nàng, xã Đạ K'nàng.

(có biểu mẫu kèm theo)

Kính đề nghị các đồng chí quan tâm xem xét.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Lưu BDVIU.

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Quốc Hương



DANH SÁCH
DIỆN HÌNH HỘI THIÊU PHÁT SÓNG TRÊN CHUYÊN MỤC “DÂN VẬN KHÉO” 2023
(Kèm theo Công văn số 49 -CV/BĐVTHU, ngày 16/12/2022 của Ban Dân vận Huyện ủy)

Stt	Tên mô hình, gương điển hình	Địa chỉ
01	Mô hình Tô hợp tác trồng dưa của Hội Nông dân xã Rô Men	Thôn 02 xã Rô Men

Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy và căn cứ kế hoạch của xã Rô Men về việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại địa phương (giai đoạn 2020 - 2025). Để thực hiện có hiệu quả trong việc chuyển đổi một số diện tích cây trồng nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Hội Nông dân xã Rô Men nhận thấy trên địa bàn xã còn một số diện tích đất trồng cây không hiệu quả, do đó Hội Nông dân xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời vận động một số gia đình hội viên chuyên sang trồng cây dưa vì dưa là cây dễ trồng, không kén đất, đầu tư ít và rất năng suất; qua thử nghiệm ở các hộ đã trồng từ các năm trước dưa trồng ở Rô Men trái to, ngọt nên Hội Nông dân xã quyết định thực hiện mô hình trồng dưa. Ngay từ đầu năm 2021, Hội Nông dân xã đã tổ chức tuyên truyền đến toàn thể hội viên nông dân và nhân dân trên địa bàn xã về thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” trong đó có mô hình trồng dưa. Nhắm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đề từng bước xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao, đồng thời nâng cao thu nhập cho nhân dân góp phần xóa bỏ đói, giảm hộ nghèo tại địa phương

Mô hình Tô hợp tác trồng dưa của Hội Nông dân xã Rô Men được triển khai từ đầu năm 2021, khi mới triển khai có 12 hộ đăng ký tham gia thực hiện với diện tích khoảng trên 13 ha. Năm 2022 các hộ đã mở rộng thêm diện tích và vận động thêm một số hộ cùng tham gia; đến nay có thêm 09 hộ tham gia nâng tổng số hộ tham gia mô hình là 22 hộ/27 ha; trong đó có 09 hộ dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo; trong tổng số 22 hộ tham gia mô hình trồng dưa có 07 hộ nghèo, 02 hộ cận nghèo. Trong tổng số 27 ha có 13 ha đã cho thu hoạch, năng suất từ chi phí ước đạt từ 150 đến 180 triệu đồng/ha (cá biệt có hộ đạt 400 triệu đồng/ha), so với các loại cây trồng khác tại địa phương thì cây dưa đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tổng sản lượng năm 2022 khoảng 250 tấn thu về 1,3 tỷ đồng. Hội Nông dân xã Rô Men đã tham mưu cho UBND xã thành lập tổ hợp tác dưa Rô Men để liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; do đó trong thời gian qua mặc dù bị ảnh hưởng của COVID-19 nhưng sản phẩm dưa vẫn tiêu thụ ổn định và được giá, đặc biệt đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Để tiếp tục nhân rộng mô hình trồng dưa trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Rô Men tiếp tục vận động các gia đình hội viên có diện tích đất canh tác không hiệu quả từng bước chuyển đổi sang trồng cây dưa, để xây dựng thương hiệu dưa Rô Men; dự kiến năm 2023 tăng 5 - 7 ha.

Thực hiện chi đạo của Hội Chữ thập đỏ huyện Đam Rông và Ủy ban nhân dân xã Rô Men về việc đẩy mạnh

công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn thanh niên; phát huy thành tích đã đạt được trong các năm trước, năm 2021 Hội Chữ thập đỏ xã Rô Men đã có kế hoạch triển khai phong trào hiến máu tình nguyện trong hội viên, cán b, công chức, cũng như đoàn thanh niên và người lao động trên địa bàn xã, đồng thời động viên lực lượng hiến máu dự bị sẵn sàng tham gia hiến máu tình nguyện khi có yêu cầu với chỉ tiêu cụ thể (chỉ tiêu huyện hội phân bổ hàng năm), kế hoạch được thông qua Đảng ủy - Ủy ban nhân dân và đăng ký thời gian thực hiện với Hội Chữ thập đỏ huyện.

Mô hình Hiến
máu tình nguyện
của Hội Chữ
Thập đỏ xã Rô
Men

02

Nhận thấy, thôn 1 là thôn trung tâm, có nhiều người dân sinh sống tập trung, Hội chữ thập đỏ xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện và thành lập 01 Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, với sự tham gia của 25 người lao động, đoàn viên, hội viên trên địa bàn thôn, tham gia sinh hoạt và hiến máu thường xuyên, định kỳ theo các đợt phát động của Hội Chữ thập đỏ huyện.Theo kế hoạch đã đăng ký với Hội Chữ thập đỏ huyện Đam Rông, Hội Chữ thập đỏ xã Rô Men phân đầu vận động được 20 lượt hội viên Câu lạc bộ tham gia hiến máu trên 1 đợt, tương ứng bằng 80% lượt hội viên câu lạc bộ, vượt 20% số với chỉ tiêu vận động do huyện Hội giao là 20%. Hàng năm số hội viên tham gia Câu lạc bộ ngày càng nhiều, từ 15 hội viên ban đầu đến nay tổng số hội viên đã tăng lên 25 hội viên, bao gồm người nông dân, người buôn bán kinh doanh, đoàn thanh niên, người lao động tự do,... Tất cả đều vì một khẩu hiệu chung “hiến máu cứu người” ; “ cho đi khi còn có thể”, “giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại”,... Kết quả về số lượng, Hội đã tổ chức tốt tổ chức thành công chiến dịch “\Những giọt máu hồng hè 2022” với 28 người tham gia, thu 28 đơn vị máu và chiến dịch “Hiến máu Cứu người” với 21 người tham gia, thu 21 đơn vị máu.. Tổng cộng qua 2 đợt Hiến máu đã có 49 lượt người tham gia hiến 49 đơn vị máu vượt chỉ tiêu đã đăng ký từ đầu năm(15 đơn vị máu). Tổng hợp kết quả thực hiện được trong năm 2022, Hội Chữ thập đỏ xã Rô Men đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao và chỉ tiêu đã đăng ký, duy trì tốt phong trào hiến máu tình nguyện ổn định và tăng dần qua các năm. Câu lạc bộ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần Hiến máu nhân đạo và tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động bà con, hội viên tham gia ngày càng nhiều, mở rộng và ra các thôn 2, 3, 4, 5.

Với mục tiêu đẩy mạnh phong trào hiến máu nhân đạo trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn nói chung, cũng như Cán bộ, công chức, giáo viên và người lao động trên địa bàn xã. Hàng năm hội chữ thập đỏ phối hợp cùng với Hội viên Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện vận động cán bộ hội viên, đoàn viên đều tham gia rất tích cực và tự nguyện hiến máu, cung cấp máu và các sản phẩm máu có chất lượng an toàn cho nhu cầu cấp cứu, điều trị, đê góp phần làm giảm tỷ lệ tử vong cho người bệnh vượt chỉ tiêu được giao. Với kết quả tự nguyện tham gia hiến máu hàng năm của cán bộ, các hội viên đoàn viên trên toàn địa bàn xã, phong trào hiến máu nhân đạo của xã Rô Men ngày càng lan tỏa và thu hút đông đảo mọi quần chúng của các đoàn thể cùng tham gia. Với phương châm Hội viên hãy là một tuyên truyền viên, để vận động, nâng cao nhận thức cho mọi người, với thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. như vậy là chúng ta đã cứu được một người, cứu được tính mạng của người bệnh đang cần đến máu.

<p>03</p> <p>Mô hình Nấu cháo dinh dưỡng cho trẻ em và Hội Phụ nữ thôn Liêng Krắc II, xã Đa M' Rông</p>	<p>Mỗi tháng hai lần các chị em hội viên Chi hội phụ nữ thôn Liêng K rắc II sẽ nấu bữa để hướng dẫn bà con trong thôn cách nấu một nồi cháo đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ từ 6 tháng đến 3 tuổi và những người già yếu có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Từ sáng sớm các chị em trong tổ đã đi chợ mua thịt trứng, rau, củ chuần bị nấu cháo vừa tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa vừa hướng dẫn chị em cách chọn thực phẩm tươi ngon và đủ chất. Để duy trì được mô hình này, hàng tháng chị em đã vận động nhau người góp gạo, người góp củi, thịt... ai có thực phẩm thì góp thực phẩm, nôi, niêu, xoang chảo đều được. Nồi cháo được chế biến đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm, trung bình mỗi nồi cháo cấp phát trên 50 tô. Chi Hội đã duy trì mô hình nấu cháo dinh dưỡng cho trẻ em và người già yếu hướng dẫn các mẹ trẻ bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ khỏe mạnh, đồng thời ra mắt mô hình “phụ nữ với kiến thức dinh dưỡng” nhằm có thêm phương pháp chăm sóc trẻ khỏe mạnh mau lớn và có thêm nhiều kiến thức cần thiết trong quá trình chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ từ 0 – 3 tuổi.</p> <p>Sau 2 năm hoạt động, nhiều bà con đồng bào đã thay đổi cách cho con ăn chậm; nếu như trước kia chỉ có cháo trắng hoặc ăn cơm nhờ người lớn thì nay nhiều gia đình cũng đã nấu cháo dinh dưỡng cho con đảm bảo dinh dưỡng gồm: tinh bột, đạm, xơ, dầu mỡ và hoa quả trong các bữa ăn cho các bé từ 6 tháng đến 3 tuổi phát triển khỏe mạnh. Các bà mẹ còn biết tận dụng nguồn thực phẩm sẵn có trong vườn, như: trứng gà, rau xanh các loại để nấu cháo cho con. Từ đó góp phần nâng cao thể trạng cho các cháu về sau này. Đây là mô hình thiết thực gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Chi hội Phụ nữ thôn Liêng Krắc II xã Đa M' rông được Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trên và cấp ủy Đảng đánh giá cao.</p>
<p>04</p> <p>Mô hình Tô Phụ nữ gây quỹ hỗ trợ nhau trồng dâu nuôi tằm của Chi hội Phụ nữ thôn Pang Pé Dong, xã Đa R' sal</p>	<p>Thôn Pang Pé Dong, xã Đa R' sal</p> <p>Thôn Pang Pé Dong là thôn có đồng bào con đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống với số tổng số dân là 237 hộ / 1013 nhân khẩu trong đó đồng bào dân tộc thiểu số là 173hộ /750 nhân khẩu. Trong những năm qua đời sống của bà con nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hôn nghèo còn cao, thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào cây cà phê theo phương thức canh tác củ năng suất và hiệu quả còn thấp. Nhiều diện tích đất von sông suối, đất trũng không phát huy được hiệu quả, thấy được số diện tích đó một số bà con trong thôn đã chủ động chuyển đổi diện tích cây cà phê vùng đất trũng kém hiệu quả sang trồng cây dâu nuôi tằm. Khởi đầu là chị Rơ Ông K Siêr chi hội phó chi hội phụ nữ thôn Pang Pé Dong. Từ những người tiên phong đi đầu trong việc chuyển đổi đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu nhập ổn định, thời gian cho thành quả nhanh nhân dân địa bàn thôn đã mạnh dạn làm theo. Nhận thấy việc hoạt động của các hộ trong thôn về trồng dâu nuôi tằm còn hoạt động riêng lẻ chưa phát huy được hiệu quả Hội Phụ nữ xã đã vận động các chị em có trồng dâu nuôi tằm thành lập tổ để giúp đỡ nhau hoạt động hiệu quả. Tháng 10 năm 2020 tổ phụ nữ giúp đỡ nhau trồng dâu nuôi tằm được thành lập với 30 thành viên, ban điều hành gồm 5 chị, tổ có quy chế hoạt động và được các chị em trong tổ tán thành.</p> <p>Ngay sau khi thành lập tổ đã hoạt động tích vận động chị em trong thôn mạnh dạn chuyển đổi diện tích không thích hợp với cây cà phê, hỗ trợ nhau về kỹ thuật, ngày công ... để các chị mạnh dạn thực hiện</p>

chuyển đổi. Từ những hiệu quả của việc trồng dâu nuôi tằm với giá kén ổn định, cho thu nhanh mang lại hiệu quả kinh tế ổn định các hộ gia đình trong thành viên đã mạnh dạn chuyển đổi các bãi đất ven sông suối, tận dụng các vùng đất trống thích hợp với cây cà phê sang trồng dâu. Với diện tích đất ven suối của bà con nhân dân trong thôn còn nhiều, các thành viên trong tổ đã hỗ trợ nhau về ngày công, hỗ trợ cây dâu, lá dâu khi cần thiết, một số hộ mới nuôi chưa có kinh nghiệm các thành viên trong tổ đã hỗ trợ hướng dẫn để các hộ có đủ tự tin để chăn nuôi, với sự giúp đỡ của hội phụ nữ xã, tổ phụ nữ giúp đỡ nhau trồng dâu nuôi tằm trong thôn được thành lập với 30 thành viên tham gia, các chị em tham gia tổ để trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong quá trình trồng dâu và nuôi tằm, như các nhóm giúp đỡ hỗ trợ công, hỗ trợ mượn dâu trong đợt nuôi. Bên cạnh đó, các thành viên của tổ thường xuyên đổi công bắt tằm. Đến ngày tằm chín, nếu nhà nào không thuê được người hoặc thiếu người thì các tổ viên cũng sẽ sẵn sàng cùng đến hỗ trợ bắt giùm. Năm bắt thông tin thị trường, điểm bán con giống, thu mua kén hợp lý từ đó phát huy được hiệu quả trong việc nuôi tằm. Đến nay số hộ nuôi tằm trong thôn lên trên 45 hộ từ đó tăng thu nhập ổn định cuộc sống cho bà con trong thôn. Để hỗ trợ các hộ có đủ khả năng về kinh tế để mua sắm dụng cụ nuôi tằm nhóm của chị K Sier đã đóng góp giúp đỡ các thành viên theo hình thức xoay vòng mỗi tháng mỗi hộ góp 1 triệu đồng cho 01 chị với 10 chị tham gia đến nay đã xoay vòng đủ cho 10 chị với số tiền 90 triệu đồng không có lãi suất.

Tổ đã tuyên truyền đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với cuộc vận động Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Vận động các hộ gia đình đã đăng ký thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, gia đình đạt 4 chuẩn mục “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” qua bình xét đã có trên 30 gia đình hội viên đạt 4 chuẩn mục. Kết hợp với các ban ngành đoàn thể thôn tuyên truyền vận động hội viên và bà con nhân dân có ý thức trong bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương, bảo vệ, giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương...

Từ tháng 3 năm 2021 khi thống nhất với thường trực Hội phụ nữ xã thống nhất chọn mô hình trồng dâu nuôi tằm trong thôn đồng bào dân tộc thiểu số, tuy trồng dâu nuôi tằm đối với các xã của huyện Lâm Hà không phải là mới, nhưng đối với xã Phi Liêng, nhất là đối với đồng bào dân tộc thì chưa có hộ nào giám mạnh dạn trồng dâu nuôi tằm, nên từ đó hội xã cùng với chi hội hợp các hội viên tuyên truyền vận động và chọn hộ, bước đầu đăng ký được 10 hộ hội viên, khi thấy được 10 hộ này đã và đang phát triển và đạt hiệu quả, sau đó nhân rộng thêm các hộ khác đến nay đã được 30 hộ trồng dâu nuôi tằm.

Phát triển trồng dâu nuôi tằm là một mô hình không mới so với trên địa bàn thôn, số hộ chăn nuôi tằm còn nhỏ lẻ, kinh nghiệm còn hạn chế, giá cả không ổn định, sản lượng ít nên việc thu mua chỉ mang tính cầm chừng... Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây cụ thể là từ khi có Nghị quyết chuyên đề số 06- NQ/ĐC ngày 05/10/2020 của Đảng ủy xã Phi Liêng về phát triển trồng dâu nuôi tằm trong thôn đồng bào DTTS giai đoạn 2020-2025. Trên tinh thần Nghị quyết của Đảng ủy, BTV Hội phụ nữ xã đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực đó là chỉ đạo cho chi hội lòng ghép trong các cuộc họp nhằm tuyên truyền, vận động cho toàn thể

Mô hình Tổ hợp
tác Trồng dâu
nuôi tằm của Chi
hội Phụ nữ thôn
Liêng Dơng, xã
Phi Liêng

Thôn Liêng
Dơng, xã Phi
Liêng

05

hội viên tích cực hưởng ứng nhân rộng mô hình phát triển trồng dâu nuôi tằm, nâng cao thu nhập cho hội viên. Với nhiệm vụ đó, đến nay hội viên nông dân trong thôn đã và đang chuyển đổi một số diện tích cây trồng như cà phê kém chất lượng, những diện tích đất sinh, bãi bồi...sang trồng cây dâu. Với sự cần cù, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm, hiện nay số diện tích trong thôn ngày một tăng, hội viên trồng những giống dâu cho hiệu quả là tốt như S7. Ngoài sự tự phát để tăng thêm thu nhập thì chi hội cũng đã mạnh dạn đề xuất Hội phụ nữ xã cho vay nguồn vốn để mua nông, nê, cây con giống để phát triển. Từ nguồn vốn vay đó nhìn chung, nay số hộ trồng dâu nuôi tằm đã tăng lên hơn 10 hộ (năm 2021), diện tích bình quân 02 sào/ 1 hộ, thu nhập hàng tháng trừ chi phí công, giống đạt 10 triệu đồng, một số hộ có diện tích lớn còn thuê thêm công lao động nhân rỗi tại thôn. Không chỉ trồng dâu để chăn nuôi tằm, Hội phụ nữ xã còn hướng cho chi hội triển khai cho hội viên trồng dâu để bán lá cho những hộ có nhu cầu nuôi tằm nhưng ít diện tích trồng nhằm tạo sự liên kết trong khâu sản xuất...

Có thể nói đây là một phong trào cần được phát huy và nhân rộng để học tập. Kết quả từ mô hình nhỏ đó thì đến nay chi hội đã thành lập được một THT trồng dâu, nuôi tằm, có 09 thành viên tham gia, tổ hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và theo Luật THT, HTX năm 2012. Trong những năm tới chi hội tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên tham gia vào THT, đồng thời nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả này để thu hút hội viên trong chi hội và các hội viên chi hội khác học hỏi và noi theo. Từ việc trồng dâu nuôi tằm, nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống mới. Riêng năm 2021, tuy đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng tiêu cực đến đại bộ phận người dân, song kinh tế của các hộ trồng dâu nuôi tằm tại thôn vẫn đảm bảo ổn định, thu nhập tăng cao. Từ ngày gia đình bà Ka Suyền thôn Liêng Dong, xã Phi Liêng chuyển đổi diện tích hơn 4 sào cà phê già cỗi cho năng suất thấp sang trồng dâu để nuôi tằm, đời sống kinh tế gia đình đã cải thiện rõ rệt. Với diện tích dâu này bà Ka Suyền nuôi được 1 hộp tằm, bình quân mỗi đợt thu cho gia đình gần 18 triệu đồng. Riêng 2 tháng cuối năm 2021, và đầu năm 2022 giá kén tăng lên 200.000 đồng/kg, mang lại thu nhập cao. Trước đây, cuộc sống kinh tế của gia đình thường xuyên rơi vào cảnh khó khăn, khi đưa mô hình sản xuất trồng dâu nuôi tằm vào phát triển kinh tế đã mang lại nguồn thu nhập hàng tháng, giúp gia đình thoát khỏi cảnh túng thiếu, nợ nần. Trồng dâu nuôi tằm hiện nay đã và đang là mô hình thoát nghèo, giúp phần lớn người dân trên địa bàn có điều kiện cải thiện cuộc sống, trong số này có nhiều hộ vươn lên trở thành hộ có điều kiện kinh tế khá. Trồng dâu nuôi tằm thời gian ngắn, nhanh có thu hoạch. Vì vậy người dân rất phấn khởi. Có nhiều hộ nuôi 2 vòng giống thì cho 1 tạ kén, thời điểm hiện nay, giá kén giao động khoảng 190 – 200 nghìn đồng/kg, trong khi chi phí mua 1 vòng tằm giống người dân chỉ phải bỏ ra 80 nghìn đồng nên chi phí vốn rất ít. Riêng giống dâu thì trồng rất dễ, bà con chăm sóc một năm bốn 2 lần phân thì được hái lá liên tục. Để hoàn thành tiêu chí sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, thôn Liêng Dong xã Phi Liêng đã mạnh dạn tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi diện tích đất canh tác kém hiệu quả sang trồng dâu, nuôi tằm.

Những năm qua, Trường tiểu học Đa K`nàng, xã Đa K`nàng không ngừng thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực, nổi bật là hoạt động xây dựng Quỹ Vì học sinh nghèo. Từ nguồn quỹ này đã giúp nhiều học sinh nghèo trên địa bàn có điều kiện tới trường. Toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng, vai trò, vị trí của tổ chức “ Quỹ vì người nghèo”. Đây là tổ chức quần chúng luôn phần đầu vì mục tiêu khuyến khích hỗ trợ phong trào học tập, nâng cao trình độ văn hóa, nghề nghiệp của mọi người trong nhà trường và ngoài xã hội; góp sức phần đầu cho sự công bằng xã hội về quyền lợi học tập của mọi người; chú ý những học sinh nghèo không có điều kiện học tập những người có năng khiếu học tập nhưng hạn chế về vật chất. Đặc biệt, kêu gọi các mạnh thường quân tại địa phương hỗ trợ kịp thời cho học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ khen thưởng cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

Năm học 2022 - 2023 Ban giám hiệu đã tổ chức các đợt vận động quyên góp sách giáo khoa, cặp từ các tổ chức đoàn Thanh niên của xã, từ giáo viên, hội cha mẹ học sinh và tiền mặt là 37 150 000 đồng (*Ba mươi bảy triệu một trăm năm mươi nghìn đồng*). Trong đó, đã trao 50 suất học sinh nghèo vượt khó, mỗi suất 200 000 đồng, tổng trị giá là 10 triệu đồng; Hỗ trợ quà Tết cho 23 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 250 000đ tổng trị giá là 5. 750 000 đồng; Thăm và hỗ trợ 02 học sinh Păng Bá tại nạn xe máy, mỗi suất 3 000 000 đồng tổng trị giá là 6 000 000 đồng; Trao học bổng học sinh nghèo vượt khó 1000 000 đ cho 6 học sinh, tổng trị giá là 6 000 000 đồng; Tặng 20 cặp sách cho học sinh khó khăn... Ngoài ra, Nhà trường đã tổ chức phát thưởng cho những giáo viên, nhân viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong các hoạt động phong trào của trường, của Đội tổ chức kỷ niệm ngày lễ 20/10, 20/11, 8/3 như thi viết chữ đẹp, viết thư Trung thu, cảm nhận về mái trường và thầy cô, giao lưu tiếng anh cấp trường với phần thưởng, trị giá 6 000 000 đồng.

Quỹ Vì học sinh nghèo không chỉ giúp đỡ các em vượt khó, mà đây còn là cách làm hay trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh thiết thực, hiệu quả. Góp phần khơi dậy, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, giáo dục lòng nhân ái tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta. Những phần quà tuy chưa nhiều về mặt vật chất nhưng đã góp phần động viên kịp thời các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vững bước vào năm mới từ vòng tay yêu thương của các thầy cô và bè bạn với tinh thần lạc quan hơn trong cuộc sống cũng như trong học tập, vượt lên khó khăn, chiến thắng số phận.

06

Mô hình Quỹ Vì
học sinh nghèo của
Trường Tiểu học
Đa K`nàng, xã Đa
K`nàng

Trường Tiểu
học Đa
K`nàng, xã Đa
K`nàng